



ประกาศกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามประกาศกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ฉบับลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ให้เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดี ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้กำหนดประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต เพื่อให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว มีสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจได้ตามกำหนด นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลตำรวจได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ให้กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ปรากฏว่ามีผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต รวมจำนวน ๔ คน

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ จึงประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิตตามบัญชีรายชื่อของโรงพยาบาลแนวท้ายประกาศนี้ สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศนี้ ที่มีความประสงค์ขอยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจร่างกายดังกล่าวนั้น คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจจะรับพิจารณาเฉพาะกรณีผู้ที่มีใบรับรองแพทย์ หรือมีประวัติเกี่ยวกับการรักษาที่หายเป็นปกติแล้ว ก่อนถึงกำหนดเข้ารับการตรวจร่างกายที่เป็นเหตุให้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายหรือการทดสอบสุขภาพจิต แล้วแต่กรณี โดยให้นำเอกสารหลักฐานดังกล่าว ยื่นด้วยตนเองที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๔ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามเวลาราชการ เพื่อรวบรวมส่งให้โรงพยาบาลตำรวจพิจารณาวินิจฉัยการยื่นอุทธรณ์ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดต่อไป ทั้งนี้ เป็นอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจที่จะเรียกตัวผู้อุทธรณ์มาตรวจร่างกายหรือทดสอบสุขภาพจิตเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่กรณีส่วนกรณีที่มีข้อสงสัยตามหลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์ดังกล่าวให้ติดต่อ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ ๐๔๖ ๖๒๗

อนึ่ง สำหรับผลการอุทธรณ์ที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจได้ดำเนินการพิจารณา
และวินิจฉัยแล้ว กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ จะประกาศผลให้ทราบพร้อมกันกับการประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พันตำรวจเอก



(วรพัฒน์ บุญมา)

รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓

รักษาราชการแทน

ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓

แนบท้ายประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสประจำตัวสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๓๑๐๒๑	นางสาว	วະรินยา	ดีบาง	
๒	๓๓๐๐๘	นางสาว	วราพร	รัตนสว่าง	
๓	๓๔๐๕๓	นาย	ธนฉัตร	แม่หละพัฒนา	
๔	๓๒๐๔๐	นางสาว	กานดา	บัวเหล็ก	

ตรวจแล้วถูกต้อง

พันตำรวจเอก



(บันดาล บัวแดง)

ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓